

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ทำสถิติดีเยี่ยมก่อนเข้าร่วม เซลล์ ฟิวเซฟ ทำแข่ง ขับประหยัดน้ำมัน เอเชีย การแข่งขัน นัดสำคัญที่ฟิลิปปินส์



บริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย มร.แกรนท์ แมคเกรเกอร์ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก เปิดตัวแคมเปญ “เซลล์ ฟิวเซฟ ทำแข่ง ขับประหยัดน้ำมัน” ณ สถานีบริการน้ำมันเซลล์ วิวาวดี-รังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงชื่อดังรับหน้าที่สำคัญในการทำทายขับรถไป-กลับ กรุงเทพ-อยุธยา-อ่างทอง โดยใช้ น้ำมันเซลล์ ฟิวเซฟให้น้อยที่สุดตลอดการเดินทาง

ทีมนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เจ้าของแชมป์ในหมวดการแข่งขันประเภทรถยนต์แบบที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอลติดต่อกัน 3 ปีซ้อน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทรถยนต์แบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ด้วยสถิติ 711 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงเมื่อปี 2012 เจื่อนเอาชนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังจากสิงคโปร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่ปีนี้หวังคว้าแชมป์ทั้งการออกแบบรถและสถิติการขับขี่ และสุดท้ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับครั้งแรกของสมาชิกในทีมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชีย ซึ่งทีมนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดกำลังจะเข้าร่วมการแข่งขัน เซลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ในเร็ว ๆ นี้ ได้ร่วมกันแบ่งปันเคล็ดลับการขับที่ประหยัดน้ำมันให้แก่นักแสดงชื่อดังตลอดระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมา เพื่อให้อเล็กซ์ เรนเดลล์สามารถขับรถโดยใช้ น้ำมันเซลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอลล์ 95 ให้น้อยที่สุด

จากการขับรถไปกลับ กรุงเทพ-อยุธยา-อ่างทอง โดยใช้ น้ำมันเซลล์ ฟิวเซฟ ร่วมระยะทางกว่า 326 กิโลเมตร อเล็กซ์ประสบความสำเร็จสามารถ ทำสถิติได้อย่างยอดเยี่ยม โดยอเล็กซ์ใช้น้ำมันเฉลี่ยเพียง 18.98 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งขับได้ไกลกว่าตัวเลขจากผู้ผลิตรถยนต์ที่ระบุไว้ที่ 15.8 กิโลเมตร/ลิตร การทำทายขับรถในครั้งนี้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ได้แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้น้ำมันที่ถูกต้อง บวกกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่เพียงเล็กน้อย สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยประหยัดน้ำมันได้จริงสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันทุกวัน

นอกจากนี้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยังจะเข้าร่วมแข่งขันกับ 3 เซลล์บริดีชื่อดังจากประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ในรายการเซลล์ ฟิวเซฟ ทำแข่ง ขับประหยัดน้ำมัน เอเชีย ซึ่งเป็นกิจกรรม

ส่วนหนึ่งของการแข่งขันเซลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ซึ่งเหล่าเซเลบริตี้จะต้องแข่งขันขับรถยนต์โดยใช้น้ำมันเซลล์ ฟิวเซฟ และใช้ทักษะการขับรถอย่างประหยัดน้ำมันที่เพิ่งได้รับ เพื่อพิสูจน์ว่าเซเลบริตี้คนใดจะสามารถขับไปได้ไกลที่สุด ด้วยสุดยอดรถยนต์ประหยัดพลังงานที่ออกแบบโดยเหล่านักเรียน นักศึกษา



เปิดแคมเปญ...เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย มร.แกรนท์ แมคเกอร์ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก เปิดตัวแคมเปญ “เซลล์ ฟิวเซฟ ทำแข่ง ขับประหยัดน้ำมัน” ณ สถานีบริการน้ำมันเซลล์ วิวาดี-รังสิต...โดยมือเหล็ก เรนเดลล์ ร่วมกิจกรรมทำแข่ง ขับประหยัดน้ำมันในครั้งนี้